

# XCMG ประสบความสำเร็จในการขนย้ายเครื่องจักร หนักที่ระดับความสูงกว่า 5,400 เมตรบนภูเขาAMILA ของทิเบต

หลินจื่อ, จีน-29 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อเร็วๆ นี้ XCMG ได้ทำการขนย้ายรถชุดไฟฟ้าสำหรับงานหนักไปยังภูเขาAMILAอันห่างไกลในทิเบต ที่ระดับความสูงกว่า 5,400 เมตร โดยใช้เครนเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ของบริษัท และเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทเหมืองทองแดงท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการขนย้ายเครื่องมือขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่ระดับความสูงดังกล่าวได้อย่างประสบความสำเร็จ

ซ่าน เจิงไห่ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ Xuzhou Heavy Machinery Co., Ltd. กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานครั้งนี้ว่า “นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเครนขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่เดินทางเป็นระยะทางไกลเพื่อไปทำภารกิจที่ระดับความสูงขนาดนั้น เนื่องจากการจะทำเช่นนั้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบส่งกำลังที่เชื่อถือได้ มีความสมดุลของความร้อน ตลอดจนชิ้นและลงเขาได้อย่างมั่นคง”

XCMG ได้ส่งเครน QAY300A สำหรับทุกสภาพพื้นงานไปยังทิเบต เนื่องจากเครนรุ่นนี้สามารถปรับน้ำหนักของแกนสามและสี่ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่ง ในขณะที่เครนบรรทุก G generation XCT100 รุ่นใหม่ก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในทิเบต ด้วยระบบควบคุมไฮดรอลิกแกนหลังที่ปฏิวัติวงการ รวมถึงเทคโนโลยีระบบส่งกำลังที่มีความเร็วต่ำและมีแรงบิดสูง เพื่อการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง รวมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

“เราเชื่อมั่นว่าเครื่องมือคุณภาพสูงของ XCMG จะบรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่ง” ถัง เจิงเหว่ย ช่างเทคนิคของ XCMG ที่ประจำอยู่ในทิเบตกล่าว “เครนที่นำมาใช้ในงานนี้ถือเป็นเครนรุ่นแรกๆ ในอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีจัดการเบรกแบบผสมผสานมาใช้ ควบคู่ไปกับฟังก์ชันการยกและถ่วงน้ำหนักที่สามารถถอดออกได้ด้วยตนเอง รวมถึงการควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อการทำงานอย่างอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้”

เครนรุ่น QAY300A และ XCT100 ที่มีความยืดหยุ่นด้านการใช้งานสูงและถูกนำมาใช้บน “หลังคาโลก” เป็นครั้งแรกนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร และใช้เทคโนโลยีที่เน้นการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานที่ดีเยี่ยม

“อุปกรณ์ของ XCMG แต่ละชิ้นได้ผ่านการตรวจและทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อการันตีคุณภาพ” ถาน ฟุหมิง หัวหน้าฝ่ายคุณภาพของบริษัท Xuzhou Heavy Machinery Co., Ltd กล่าว “นอกจากนี้ ทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญของเรายังได้จัดเตรนนิ่งให้แก่ลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของเราในด้านนวัตกรรม คุณภาพ และการบริการลูกค้าในตลาดโลก”

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 73 ปี และปัจจุบันติดอันดับ 9 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 176 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.xcmg.com](http://www.xcmg.com) หรือติดตาม XCMG Group ได้ทาง Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn และ Instagram